



# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่  
22 พฤศจิกายน 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



กัญชา

## ประเด็นสำคัญ

### 1. รับฟ้องคดีกัญชา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ข่าวสด, แนวหน้า, เดลินิวส์, ผจก., สยามรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, คมชัดลึก, แนวหน้า, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, ข่าวหุ้น, สยามรัฐ, mcot, INN, สวท., ผจก.) ทีวีช่อง 5, เพจชมรมแพทย์ชนบท

- กรณี ผศ.นพ.สมิทธิ์ ศรีสนธิ กรรมการแพทยสภาและนายกสมาคมแพทย์นิติเวชแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยหลายพรรคการเมือง ยื่นฟ้อง นายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.สร. เพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนประกาศ สร. ลว. 8 ก.พ.65 เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ.2565 โดยให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่มีการออกประกาศฉบับดังกล่าว และให้กัญชาจัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 ศาลปกครองรับฟ้องคดีดังกล่าว โดย กกก.ป.ป.ส. นัดพิจารณาวันนี้

- นายอนุทิน เผย ตรงนี้ไม่น่าเกี่ยวข้องกับ ป.ป.ส. เพราะกัญชาไม่ใช่ยาเสพติด ที่สำคัญประกาศ สร. เป็นไปตามคำแนะนำของ กกก.คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ฉะนั้น ไม่มีข้อใดๆ เกี่ยวข้องกับยาเสพติด หรือ ป.ป.ส. หากถามว่ากัญชาจะไม่กลับมาเป็นยาเสพติดแล้วใช่หรือไม่ ตนต้องบอกว่าไม่สามารถกลับไปเป็นยาเสพติดแล้ว เราใช้ประโยชน์กัญชา กัญชงในด้านการแพทย์ สุขภาพ เศรษฐกิจ ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนข้อ 4 ของรัฐบาล

- นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึง กรณีการประชุม กกก.ป.ป.ส. วันนี้ว่าในที่ประชุมจะมีการหยิบยกประกาศ สร.เกี่ยวกับกัญชาขึ้นมาหารือ มีอะไรที่ ครม.สงสัย และขอให้อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ ช่วยชี้แจง แต่ถึงอย่างไร ป.ป.ส.ไม่สามารถไปดิ่งหรือแก้อะไรได้เพราะไม่มีอำนาจ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ข่าวสด)

- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยธ. กล่าวถึงกระแสข่าวการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ส. จะดึงกัญชากลับมาเป็นยาเสพติดว่า กัญชาถูกปลดล็อกโดยประมวลกฎหมายยาเสพติด และการจะเดินหน้าเรื่องนี้ต้องออกเป็นกฎหมายขึ้นมากำกับ เหมือนกฎหมายพืชกระท่อม แต่ตอนนี้ยังไม่สามารถออกกฎหมายกัญชาให้แล้วเสร็จได้ รมว.สร. จึงใช้กฎหมายอื่นมาออกประกาศควบคุมในฐานะผู้รับผิดชอบ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, สยามรัฐ)

- น.ส.ตรีชฎา ศรีธาดา รองโฆษกพรรคเพื่อไทย เผย ปัญหานโยบายกัญชาเสรีที่เกิดความขัดแย้งอย่างหนัก โดยไม่มีวี่แววว่าจะยุติได้ง่าย เพราะยังมีพรรคการเมืองอีกหลายพรรคและภาคส่วนอื่นๆ ที่ไม่เห็นด้วย เพราะห่วงใยผลกระทบต่อสังคม ในส่วนของคณะรัฐมนตรีก็ไม่ได้แสดงท่าทีที่รับผิดชอบร่วมกัน ตรงกันข้ามกลับขัดแย้งกันเอง อย่างไรก็ตาม รัฐบาลต้องฝ่า 3 ด่านที่หากตัดสินใจผิดพลาดจะเกิดผลเสียร้ายแรงและสร้างปัญหาไม่รู้จบจกสิน กัญชาที่ควรเป็นยาเสพติด เรายังยืนยันเหมือนเดิมว่าต้องใช้ในทางการแพทย์เท่านั้น

### 2. ค้านกัญชาเสรี

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ, พิมพ์ไทย, ข่าวสด, ไทยโพสต์, ผจก., แนวหน้า)

- ผู้แทนกลุ่มเครือข่ายเยาวชนไม่นะกัญชาและยาเสพติด (YNAC) เข้ายื่นจดหมาย ณ สำนักงาน ป.ป.ส. เพื่อเรียกร้องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด บรรจวาระเรื่องเพื่อพิจารณา ในการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ส. ในวันที่ (22 พ.ย.65) เรื่อง การยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับปลดกัญชาเสรี และคณะกรรมการควบคุมยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (mcot)

- เครือข่ายตื่นรู้สู่ภัยสารเสพติดสุขภาพจิตภาคประชาชน ยื่นร้องประธานสภาฯ ผลักดัน ป.ป.ส. ทบทวนปลดล็อกกัญชาจากยาเสพติด ประเภท 5


สื่อที่นำเสนอ : เพจชมรมแพทย์ชนบท

- โพสต์ถึงโอกาสของบริษัท 3 แห่ง ได้แก่ ซีพี ไทยเบฟ และ ปตท. ที่เป็นบริษัทรายใหญ่ดำเนินธุรกิจด้านกัญชา เป็นวิกฤตของสังคมกระทบชาวบ้านรายย่อย ส่วนกัญชาทางการแพทย์คือข้ออ้างเท่านั้น ส่วนใหญ่ใช้ในยาสมุนไพรเป็นพิธี

### 3. สนับสนุนกฎหมายกัญชา

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด, ไทยโพสต์)

- นายสาธิต อนุโมทามิ ประธานเครือข่ายคนไทยรักชาติ ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ขอให้รัฐบาลสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติกัญชา กัญชง พ.ศ... และร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสมุนไพรควบคุมกัญชาพ.ศ. 2565 ตามที่

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>รัฐบาลได้มีนโยบายให้กัญชากัญชงเป็นสมุนไพรที่พ้นจากการเป็นยาเสพติดประเภท 5 และขอให้นายภา ได้โปรดให้สำนักเลขาธิการคณะมนตรีได้นำร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขของประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยเร็ว เพราะวาระของสภาผู้แทนราษฎรจะครบ 4 ปี หากไม่เร่งดำเนินการจะทำให้ไม่ทัน ที่จะตราเป็นกฎหมายออกมาบังคับใช้ได้ทันเวลา</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (topnews)</p> <p>- นายพิพัฒน์ นนทนาธรรม นายกสมคามนักวิจัยแห่งประเทศไทย นำรายชื่อประชาชน 5,000 ชื่อ ที่สนับสนุนร่าง พ.ร.บ. กัญชา กัญชง และประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสมุนไพรควบคุม (กัญชา) มอบให้นายอนุทิน ที่ทำเนียบรัฐบาล</p> <p><b>4. กัญชาทางการแพทย์</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (บ้านเมือง)</p> <p>- นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ช่วย รมต.สธ. เป็นประธานการประชุมอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ ครั้งที่ 3/2565 พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้แทนกรม กองต่างๆ มีประเด็นการติดตามผลกระทบที่เกิดจากการปลดพิษกัญชาจากรายการยาเสพติดให้โทษ และทบทวนมาตรการการดำเนินการทั้งในรูปของการกำหนดกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการให้ความรู้ ความเข้าใจ สื่อสารให้ผู้ประกอบการและประชาชนได้เข้าใจ</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ประชาชาติ)</p> <p>- นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า ปี 2566 ตั้งเป้าหมายมูลค่าผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูปและผลิตภัณฑ์สุขภาพจากกัญชา กัญชง ไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท หลังที่ผ่านมามีการกระจายผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูปจากกัญชาในสถานพยาบาลของรัฐและเอกชนใน 13 เขตสุขภาพกว่า 680 แห่ง รวมมูลค่าการผลิต 40,000,000 บาท โดยจะพัฒนาวิธีการผลิตตำรับยาแผนไทยตามตำราชาติ ปีงบประมาณ 2566 ได้แก่ พัฒนาการผลิตตามองค์ความรู้ดั้งเดิมสู่กระบวนการผลิตในระดับอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า 30 ตำรับ พัฒนารูปแบบนำ ส่งยาและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอางกัญชา กัญชง ไม่น้อยกว่า 3 ผลงานวิจัย และมีการวิเคราะห์และจัดทำแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจเพื่อให้มูลค่าการผลิต ผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูปและผลิตภัณฑ์สุขภาพจากกัญชา กัญชง ไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท รวมถึงยกระดับโรงพยาบาล WHO GMP ในการสนับสนุนการผลิตในเขตพื้นที่และนอกเขตพื้นที่บริการ และการพัฒนารูปแบบแนวทางการสนับสนุนผู้ประกอบการในการพัฒนาการผลิต จำหน่าย และส่งออกผลิตภัณฑ์สมุนไพรภายในประเทศ และระดับสากลตาม EU-GMP และ GMP PIC/S ต่อไป</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (มติชน) เว็บไซต์ (มติชน)</p> <p>- นพ.เทวัญ ธาณิรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า ต่อไปนี้กรมฯ จะมีการจัดเสวนาวิชาการด้านกัญชาทางการแพทย์ทุกวันจันทร์ ไปจนกว่าจะมีการบังคับใช้ พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ. ... ที่กำลังเข้าสู่การประชุมสภาผู้แทนราษฎรในไม่กี่สัปดาห์นี้ ซึ่งจะทำให้ประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ทุกแผนกเข้าใจเพื่อประโยชน์จากกัญชา</p> <p>- นพ.ทรงกิจ สุทธิกาญจน์ ผอ.รพ.วิภาวดี ปิยราษฎร์ กล่าวว่า ใช้กัญชารักษาผู้ป่วยมะเร็ง 2 ราย อาการดีขึ้น</p> <p>- นพ.สมนึก ศิริพานทอง กรรมการสมาคมเซลล์บำบัดไทย เผยกัญชาสามารถรักษากัญชารักษาผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมาก อาการดีขึ้น</p>	
<p> <b>โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</b></p>	
<p><b>ประเด็นสำคัญ</b></p> <p><b>1. สถานการณ์ติดเชื้อและแผนวัคซีนโควิด</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (มติชน, แนวหน้า, ไทยโพสต์, กท.ธุรกิจ) เว็บไซต์ (แนวหน้า, สยามรัฐ, กท.ธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, ไทยโพสต์, thaigov, hfocus, thailandplus, acnews)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. กล่าวในการประชุม คกก.โรคติดต่อแห่งชาติผ่านระบบออนไลน์ว่า สถานการณ์โรคโควิด 19 ของประเทศไทยช่วงนี้ มีแนวโน้มพบผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยรักษาใน รพ. เพิ่มขึ้นบางพื้นที่ ส่วนผู้ป่วยอาการหนักและผู้เสียชีวิตมากกว่าครึ่งหนึ่งเป็นผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีนโควิด 19 หรือไม่ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น สธ. ได้จัดเตรียมยาเวชภัณฑ์ วัคซีน รวมทั้ง LAAB ไว้เพียงพอเพื่อรองรับการระบาดที่กำลังเพิ่มขึ้น สถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศมีความพร้อมให้บริการ ทั้งนี้ ที่ประชุมรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินการปฏิบัติควบคุมโรคโควิด 19 รองรับ การเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง (ต.ค. 65-ก.ย. 66) ระดับจังหวัด/ กรุงเทพฯ ขณะนี้ทุกจังหวัดมีแผนปฏิบัติการรองรับ</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. แถลงภายหลังการประชุมว่า สถานการณ์โควิด 19 ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา พบผู้ติดเชื้อมากขึ้น ขอให้ประชาชนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนและยังไม่ได้รับเข็มกระตุ้นให้เข้ารับการฉีดโดยเร็ว เพื่อรองรับสถานการณ์ เนื่องจากข้อมูลของผู้เสียชีวิตตอนนี้ 100% เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ และผู้มีโรคเรื้อรัง มีปัจจัยเสี่ยง คือ ไม่ได้รับวัคซีน หรือได้รับวัคซีนแค่ 2 เข็ม ทั้งนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบแนวทางการจัดหาวัคซีนโควิด 19 ปี 2566 มีกรอบในการจัดหาและบริหารจัดการให้มีวัคซีนเข็มกระตุ้นสำหรับกลุ่ม 608 บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข จนท.ด่านหน้าและ อสม. 1-2 โดสต่อคน โดยให้พิจารณาสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงของสายพันธุ์ไวรัส และแนวโน้มประสิทธิผลของวัคซีนต่อสายพันธุ์ที่ระบาด รวมถึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการวัคซีนโควิด 19 ภายหลังการประกาศเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง โดยมี นพ.โสภณ เมฆธน เป็นที่ปรึกษา และอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธาน</p> <p>- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สถานการณ์ขณะนี้อยู่ในช่วงที่ต้องระวังมากขึ้น เป็นขาขึ้นของ</p>	

รอบใหม่ที่เป็น Small Wave ตามคาดการณ์ ขณะนี้มีการเตรียมระบบรองรับเรื่องการรักษา ยา และบุคลากรมีความพร้อม อัตราครองเตียงระดับ 2-3 อยู่ที่ประมาณ 20% หากเกินจุดที่กำหนดจะปรับระดับและแจ้งเตือน กก.โรคติดต่อจังหวัด ส่วนวัคซีนโควิด 19 ในปี 2566 จะเน้นการใช้เป็นเข็มกระตุ้นในกลุ่มเสี่ยงเป็นหลัก นอกจากนี้ ย้ำ 3 จุดเสี่ยงต้องระวังมากเป็นพิเศษ ได้แก่ ตลาด สถานบันเทิง และสถานสงเคราะห์

## 2. ค่าเสี่ยงภัยโควิด

**ลื่อนำเสนอ :** นสพ. (มติชน ไทยรัฐ) , เว็บไซต์ (ข่าวสด,มติชน, แนวหน้า, ผู้จัดการ,สยามรัฐ, ประชาชาติ, กท.ธุรกิจ hfocus, posttoday, isaranews, thailandplus)

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. กล่าวว่า พร้อมปรับเพิ่มค่าตอบแทนหากอยู่ในงบประมาณที่ดำเนินการได้ และต้องดูแลทุกวิชาชีพ ด้าน ปลัด สธ.เผยเตรียมพิจารณาตัวเลขที่เหมาะสมในสัปดาห์นี้ ส่วนค่าเสี่ยงภัยโควิด 19 มีทั้งงบเงินกู้และงบกลาง ระเบียบการใช้ต่างกัน ไม่ได้แยกจ่ายให้วิชาชีพใดได้รับก่อน อยู่ระหว่างติดตามให้ครบถ้วน จังหวัดใดงบไม่พอให้ทำเรื่องขอเพิ่มเติม

- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. กล่าวถึงกรณีบุคลากรปฏิบัติงานโควิดด้านหน้า จ.ภูเก็ต ออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมการจ่ายค่าเสี่ยงภัยโควิด ซึ่งจัดสรรลงจังหวัดมาแล้ว แต่มีการจ่ายให้แพทย์ พยาบาลครบ 7 เดือน ส่วนบุคลากรอื่นได้ 1 เดือน โดยมีการอ้างว่าเป็นงบแยกส่วนกัน ขอชี้แจงว่า ค่าเสี่ยงภัยโควิด 19 มี 2 ก้อน มาจากสำนักงานงบประมาณที่แยกงบเป็นสองส่วน มีหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายแตกต่างกัน ยืนยันไม่ได้แยกจ่ายให้สายวิชาชีพใดรับก่อน ไม่พอให้ทำเรื่องขอเพิ่มเติม

- นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รองปลัด สธ. กล่าวว่า ค่าตอบแทนเสี่ยงภัยโควิดใช้งบจาก 2 ก้อน ที่มีข้อแตกต่างในการใช้คือ งบเงินกู้ ซึ่งจ่ายให้กลุ่มวิชาชีพ เจ้าพนักงาน และเจ้าหน้าที่เทคนิคอื่น ๆ เพราะมีระเบียบการใช้ของสภาพัฒนาฯ และงบกลางจะให้กับกลุ่มสนับสนุนได้ด้วย จากที่ได้มาก่อนหน้านี้มีการจ่ายไปหมดแล้ว ส่วนงบประมาณที่ได้มาปี 2565 ได้รับมาประมาณ 870 กว่าล้านบาท ถือว่าค่อนข้างน้อย จึงให้ นพ.สสจ. ลดสัดส่วนตามจำนวนเงิน และได้แจ้ง สสจ.แล้วว่าหากงบประมาณไม่เพียงพอ ขอให้รวบรวมคำขอเพื่อขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติมมายัง สำนักงานปลัด สธ. ส่วนเหตุที่เกิดที่ จ.ภูเก็ต คาดเกิดจากการสื่อสารไม่ชัดเจน แต่คงต้องให้ทางภูเก็ตวิเคราะห์ตัวเอง ส่วนได้ครบ/ไม่ครบ ต้องมีการสื่อสารให้ จนท.รับทราบ ต้องดูว่าประเด็นการชี้แจงของภูเก็ตเป็นอย่างไร ซึ่งมอบให้ สสจ.ภูเก็ต และ ผอ.รพ.ในพื้นที่ดูแล

- น.ส.พัชรี วิมลพัฒนา บุคลากรสาธารณสุขปฏิบัติงานโควิด 19 ด้านหน้า รพ. ใน จ.ภูเก็ต กล่าวว่า ขณะนี้ นพ.สสจ.ภูเก็ต และ ผอ.รพ. ได้สื่อสารทำความเข้าใจกับบุคลากรในสถานพยาบาลเกี่ยวกับงบค่าเสี่ยงภัย ซึ่ง สสจ.จะทำเอกสารยื่นไปยังสำนักงานปลัด สธ. เพื่อเบิกเงินเพิ่มเติมให้แก่บุคลากรที่ยังไม่ได้รับส่วนที่เหลือ ทั้งนี้ ทุกคนพอใจและเข้าใจเรื่องนี้แล้ว

## 3. นายกฯ ผลตรวจโควิดเป็นลบ

**ลื่อนำเสนอ :** นสพ. (แนวหน้า)

- จากกรณีผู้นำฮ่องกงติดโควิดหลังกลับจากไทย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ได้ทำการตรวจหาเชื้อโควิดตามมาตรการสาธารณสุข ได้ผลเป็นลบ

## 4. ห่วงโควิดพุ่งหน้าหนาว-เปิดเทอม

**ลื่อนำเสนอ :** นสพ. (แนวหน้า) เว็บไซต์ (แนวหน้า, เดลินิวส์, กรมประชาสัมพันธ์)



- น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. ห่วงประชาชน เนื่องด้วยขณะนี้เป็นฤดูหนาวที่เอื้อต่อการแพร่เชื้อไวรัส ประกอบกับทั่วโลกมีการผ่อนคลายมาตรการ ขณะที่ไทยเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว จึงต้องดูแลป้องกันตนเอง ที่สำคัญการสร้างภูมิคุ้มกันโดยการรับวัคซีนจำเป็นมากสำหรับประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่ม 608 มีความเสี่ยงสูง ต้องเข้ารับวัคซีนตามเกณฑ์และเข็มกระตุ้นเมื่อครบระยะเวลา

- ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก จุฬาลงกรณ์ฯ โพลส์ว่า เมื่อนักเรียนเปิดเทอม และเข้าฤดูหนาว โควิด 19 จะเพิ่มขึ้นตามฤดูกาล แต่จะไม่มากเท่าฤดูฝนที่ผ่านมา และจะลดลงหลังเดือนกุมภาพันธ์ การศึกษาของศูนย์ไวรัสที่ทำอยู่ ร่วมกับ จ.ชลบุรี พบว่าประชากรผู้ใหญ่ที่อายุเกิน 15 ปีไปแล้ว เกือบทั้งหมดหรือ 98-99% มีภูมิคุ้มกันที่ตรวจพบได้จากการฉีดวัคซีนหรือติดเชื้อ ยกเว้นกลุ่มอายุน้อยกว่า 5 ปี มีถึง 35% ที่ยังไม่ภูมิคุ้มกัน ทั้งนี้ การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นทุกวันนี้น้อยกว่าการติดเชื้อในธรรมชาติ การติดเชื้อเป็นการกระตุ้นสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชากรไปพร้อมกัน การติดเชื้อซ้ำเกิดขึ้นได้ แต่โอกาสติดเชื้อจะน้อยกว่าคนที่ไม่เคยติดเชื้อหรือไม่เคยฉีดวัคซีน

## 5.จับตาโควิดกลายพันธุ์

**ลื่อนำเสนอ :** เว็บไซต์ (คมชัดลึก สำนักข่าวอิศรา thebangkokinsightnntailand )

-ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ ได้เปิดเผยข้อมูล โควิด คลื่นลูกใหม่กลายพันธุ์ที่กำลังก่อตัวจะระบาดไปทั่วโลก ซึ่งขณะนี้ทั่วโลกกำลังเผชิญกับการระบาดระลอกใหม่จากโอไมครอนสายพันธุ์ย่อยสมาชิกในกลุ่ม ซูปโอไมครอน ซึ่งมีการกลายพันธุ์แตกต่างกันไป เช่น BQ.1, BR.2.75, XBB ฯลฯ นอกจากนี้ทีมวิจัยแคนาดายังพบเชื้อ "โควิด19" สายพันธุ์ดั้งเดิมที่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า B.1.641 ซึ่งหลบไประบาดใน กวาง ระยะเวลาหนึ่งและแพร่กลับมาสู่คน โดยหน่วยงานสาธารณสุขของแคนาดา (PHAC) ยืนยันเหตุการณ์ดังกล่าว มีการตีพิมพ์รายละเอียดในวารสารการแพทย์ Nature เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2565 ข่าวดีคือ

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ผลการทดลองในห้องปฏิบัติการพบแอนติบอดีจากผู้ที่ยหายจาก COVID-19 หรือจากผู้ที่ได้รับวัคซีน สอง หรือ สามโดส สามารถยับยั้งการเพิ่มจำนวนของเชื้อ "โควิด19" B.1.641 (ที่แยกได้จากกวาง) ในหลอดทดลองได้ดี ทำให้เรายังไม่พบการระบาดในคนถัดจากผู้ติดเชื้อรายดังกล่าว ดังนั้น ไวรัสโคโรนา 2019 ไม่เพียงแต่แพร่ระบาดระหว่างคนสู่คนเท่านั้น ยังสามารถหลบเข้าไปเพิ่มจำนวนในสัตว์มีกระดูกสันหลังที่เลี้ยงลูกด้วยนมในลักษณะของโฮสต์ตัวกลาง (intermediate host) ก่อนกระโจนกลับมาติดมนุษย์ได้อีกครั้งหนึ่ง ทำให้การควบคุมหรือกำจัด ไวรัสโคโรนา 2019 ยากลำบากยิ่งขึ้น เพราะการควบคุมการระบาดไวรัสในสัตว์ไม่สามารถกระทำได้ง่ายเมื่อเทียบกับการควบคุมการระบาดในคน</p>	
<p> <b>ถ่ายโอน สอน./ รพ.สต.</b></p>	
<p><b>ความคืบหน้าการถ่ายโอน</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์(สยามรัฐ)  - นายสนธิ สิริยกุล ณ อยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และนายทีฆะพล ทวีเกื้อกูลกิจ รองนายกอบจ.ตาก เดินทางมาเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วม(MOU) และส่งมอบการถ่ายโอนภารกิจ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรชนานวมินทราชินี (สอน.) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ไปให้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)ตาก รับมอบภารกิจในการดูแล</p>	-
<p> <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b></p>	
<p><b>ประชุมคกก.นโยบายการต่อต้านจุลชีพแห่งชาติ</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (การเงินและการธนาคาร, รัฐบาลไทย, hfocus)  - นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 9/2565 เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านจุลชีพแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566-2570 (แผน 5 ปี) ตั้งเป้าลดอัตราป่วยจากเชื้อดื้อยาลง 10% มีระบบตรวจสอบการปนเปื้อนเชื้อดื้อยาและการตกค้างในอาหารและสิ่งแวดล้อม รวมถึงระบบเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาด้วยแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว</p>	-
<p><b>เปิดอบรมรองผอ.รพ.ฝ่ายบริหาร</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (Thailand plus, hfocus)  - นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดสธ. เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรพัฒนารองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงพยาบาลศูนย์ /โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลในสังกัดกรมต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข รุ่นที่ 10 ประจำปี 2566 เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรให้เป็นนักบริหารงานมืออาชีพ รู้เท่าทัน ปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการและรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน</p>	
<p><b>อย. เตือนระวัง สเปรย์ล้างจมูก</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (mcot)  - นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ อย. พบการแอบแฝงโฆษณา สเปรย์ล้างจมูก บิดเบือนสรรพคุณผลิตภัณฑ์ สร้างความเข้าใจผิดให้ผู้บริโภค ว่า สามารถยับยั้ง หรือ ฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19, ไข้หวัดใหญ่ และไวรัสฮาร์เอสวี ได้ ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนลดปัญหาโฆษณาแฝง เพื่อประโยชน์ทางการค้า ผ่านการแถลงผลงานวิจัย หรือ ผลการทดสอบต่าง ๆ เพราะนอกจากจะสร้าง ความเข้าใจผิดให้ผู้บริโภคแล้ว ยังเสี่ยงต่อการฝ่าฝืนกฎหมาย โดยในขณะนี้ อย. ได้รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายในกรณีข้างต้นแล้ว</p>	
<p><b>ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมด้านอาหารและยาของเม็ก</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (Thailand plus)  - นพ.วิทิต สฤษฎีชัยกุล รองเลขาธิการอย. พร้อมด้วย ดร.วัฒน์ศักดิ์ ศรีรุ่ง ผอ.กองด้านอาหารและยา เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมด้านอาหารและยาของเม็ก จ.อุบลราชธานี เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกับภาคีเครือข่ายสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ด้านบุคลากร ด้านควบคุมโรค ด้านตรวจพืช ฯลฯ ทหารเรือในส่วนของการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพนำเข้า และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่</p>	
<p><b>เตือนระวังการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพที่มีส่วนผสมของกระท่อม</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (NEWTV18, Thailand plus )  - นพ.วิทิต สฤษฎีชัยกุล รองเลขาธิการอย. เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีข่าวผู้บริโภคในต่างประเทศเสียชีวิตหลังใช้น้ำกระท่อมสกัดเป็นผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ เนื่องจากได้รับสารไมตราในปริมาณสูงมากจนเกินปริมาณที่ปลอดภัยนั้น อย. มีความห่วงใย ประชาชนควรบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพที่มีส่วนผสมของกระท่อมด้วยความระมัดระวัง ควรอ่านฉลากและข้อความคำเตือน เด็ก สตรีมีครรภ์ และสตรีให้นมบุตร ไม่ควรบริโภค รวมทั้ง อย่าหลงเชื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอวดอ้างสรรพคุณ คุณประโยชน์ ต่อสุขภาพในทางบำบัด รักษา</p>	



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>เตือนเชียร์บอลโลก</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, คมชัดลึก, thaiPBS, springnews)</p> <p>- พญ.อัมพร เบญจพพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เตือนเชียร์ฟุตบอลโลกช่วงวันที่ 20 พ.ย. - 18 ธ.ค. 2565 ว่า ขอให้แบ่งเวลาให้เหมาะสมระหว่างการพักผ่อนกับการดูฟุตบอล ไม่ควรอดนอน เพราะอาจเกิดความเครียด ไม่มีสมาธิ อารมณ์เสียกระทบต่อการเรียนการทำงาน หากดื่มของมึนเมาหรือสิ่งเสพติดมีโอกาสเกิดเหตุทะเลาะวิวาท ทั้งนี้ การดูถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกติดต่อกันหลายคู่ต่อเนื่องยาวนาน จนนอนไม่เป็นเวลาสะสม ทำให้นอนไม่หลับ ส่งผลต่อร่างกายหลังสารอะดรีนาลีน ทำให้เกิดภาวะตื่นเต้น ระบายร่างกายร้อน บางรายมีผลต่อระบบหัวใจทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้</p>	
<p><b>การประชุมวิชาการวางแผนครอบครัวนานาชาติ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, thaipr.net, ประชาชาติ)</p> <p>- ดร.นพ.บุญฤทธิ์ สุจริตน์ ผอ.สำนักงานนํายการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย รศ.ดร.ฤเดช เกิดวิชัย นายกสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ รศ.ร.อนพ.มานพชัย ธรรมคันโธ ร.น. สุนิตรีแพทย์ และกรรมการบริหารราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนางสาวจินอา ลี กรรมการผู้จัดการ บจก. ไบเออร์ไทย ดร.คลาวส์ รุงเงอ หัวหน้าฝ่าย Market Access, Public Affairs และ Sustainability กลุ่มธุรกิจฟาร์มาซูติคอล ไบเออร์ เอจี และ ดร.แฟรงค์ สตริโลว หัวหน้าฝ่าย Sustainability กลุ่มธุรกิจฟาร์มาซูติคอล ไบเออร์ เอจี ได้ร่วมหารือเพื่อสนับสนุนและผลักดันงานนโยบายด้านการวางแผนครอบครัวของประเทศไทย โดยมีหัวข้อและวาระสำคัญของการหารือ ได้แก่ เป้าหมายของประเทศไทยสำหรับ Family planning 2030 รวมถึงการทำความเข้าใจในอุปสรรคและหาโอกาสในความร่วมมือเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ การวางแผนครอบครัวและการคุมกำเนิด โดยการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน นับเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายเพื่อให้ทุกๆ การตั้งครรรภ์เกิดขึ้นจากความพร้อมและความตั้งใจด้วยทางเลือกสำหรับกลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสม</p>	
<p><b>วันสถาปนาสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ประชาชาติ, มติชน)</p> <p>- สปสช.จัดงาน “วันสถาปนาสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” ตรงกับวันที่ 19 พ.ย.ของทุกปี ปีนี้ครบรอบปีที่ 20 ก้าวสู่ทศวรรษที่ 3 นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสปสช. เป็นประธานและวางพวงมาลัยรูป นพ.สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ เลขาธิการ สปสช.คนแรกและเป็นผู้ผลักดันการก่อตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยมี นพ.วินัย สวัสดิ์ดิตร และ นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา อดีตเลขาธิการ สปสช. พร้อมด้วยอดีตผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธี</p>	
<p><b>น้อยใจถูกบูลลี่ ผูกคอเสียชีวิต</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์(มติชน, ch7, amarintv.)</p> <p>- เด็กนักเรียนชายอายุ 14 ปี เรียนอยู่ชั้น ม.2 จัดอยู่ในกลุ่ม LGBTQ (กลุ่มเพศทางเลือก) ตัดสินใจผูกคอเสียชีวิตภายในบ้านพัก และมีผู้นำมาโพสต์ในโลกโซเชียลไปทั่วในขณะนี้ ซึ่งสังครอบข้าง คนในครอบครัวของน้องคาดว่าเกิดจากปมปัญหาจากการถูกบูลลี่ น้อยใจที่โรงเรียนได้มีคำสั่งให้ตัดผม และน้องเองก็ตัดผมไปถึง 2 ครั้งแล้ว แต่ก็ยังไม่ถูกระเบียบ ก็ยังไม่ทราบว่าจะเกิดอะไรขึ้นมากไปกว่านั้นหรือไม่ เพราะน้องเป็นคนรักสวยรักงาม ซึ่งมีเพียงแค่เรื่องนี้เท่านั้นที่น้องเคยพูดบ่นในช่วงสัปดาห์ก่อนหน้าที่จะเสียชีวิต ทางโรงเรียนยืนยัน ไม่ได้สั่งให้น้อง หรือเด็ก ม.2 ต้องไปตัดผมให้ถูกระเบียบ ส่วนกรณีที่คิดว่ามีกรบูลลี่จากครูฝ่ายปกครอง จะตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง หากพบว่ามีการกระทำความผิด ก็จะพิจารณาลงโทษตามขั้นตอน ซึ่งก็ยังชี้ชัดไม่ได้ว่าเกิดจากสาเหตุใดและเกิดจากใคร ทางโรงเรียนก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น</p>	
<p><b>ข่าวปลอม</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, TNN, spring news, Line Today, Thailand plus)</p> <p>- รพ.ราชวิถี ชี้แจงกรณีการส่งต่อข้อมูลโดยระบุว่าอาการไข้หนาวเป็นสัญญาณบ่งบอกโรคไตขวาเสื่อม พบว่าอาการไข้หนาวไม่มีความเกี่ยวข้องหรือเป็นสาเหตุสัญญาณบ่งบอกโรคไตขวาเสื่อมแต่อย่างใด</p>	